

**LUNGSOD NG NATIONAL CITY
CITY COUNCIL
PAUNAWA NG PAMPUBLIKONG PAGDINIG**

PAUNAWA NG PAMPUBLIKONG PAGDINIG ang City Council ng lungsod ng National City, California ay magsasagawa ng pagpupulong sa National City – ONLINE LANG NA MEETING – <https://www.nationalcityca.gov/webcast> LIVE NA WEBCAST City Council Chamber, City Hall 1243 National City Boulevard, National City, California.

Sabado, Marso 5, 2022, mula 9:30 am hanggang 10:30 am upang isaalang-alang ang sumusunod na bagay: **PUBLIC HEARING UPANG PAGUSAPAN ANG PAGLIKHA NG MGA DISTRITO SA LOOB NG LUNGSOD**

Noong Disyembre 21, 2021, bumoto ang National City City Council na baguhin ang paraan ng paghahalal ng mga miyembro ng Konseho ng Lungsod, lumipat mula sa malawakang halalan para sa mga miyembro ng City Council, lumikha ng mga distrito sa loob ng lungsod at magpatibay ng mapa ng hangganan ng distrito. Sinisimulan ng Lungsod ng National City ang proseso ng pagdidistrito gamit ang 2020 federal census data. Ilang pampublikong pagdinig ang gaganapin mula Enero hanggang unang bahagi ng 2022. Isasama sa huling mapa ang input ng publiko at tutukuyin ang apat na hangganan ng distrito ng Lungsod. Ang mga linya ng hangganan ng distrito ay makakaapekto kung paano ihahalal ng mga residente ang kanilang mga miyembro ng konseho sa susunod na 10 taon.

Ang layunin ng pampublikong pagdinig ay makatanggap ng input at komento na isinumite ng publiko. Ang City Council ay magsasagawa ng komunidad na pagpupulong at tatlong karagdagang pampublikong pagdinig upang makatanggap ng mga karagdagang komento mula sa publiko. Ang interpretasyong Espanyol ay makukuha sa bawat pagpupulong. LAHAT NG MGA INTERESADONG PARTIDO AY INIIMBITAHAN na dumalo sa nasabing pagdinig at magpahayag ng mga opinyon sa mga bagay na tinutukoy sa itaas. Ang mga komento ay maaaring isumite sa pamamagitan ng pag-email sa publiccomment@nationalcityca.gov o ipadala sa koreo sa atensyon ng CITY CLERK'S OFFICE, NATIONAL CITY Civic Center, 1243 National City Boulevard, NATIONAL CITY, CA 91950.

Magrehistro online at lumahok sa live na pampublikong komento sa araw at oras ng pulong Kailangan mong magpa-rehistro sa website ng Lungsod sa <https://www.nationalcityca.gov/publiccomment> bago mag 8:00 am ng umaga sa araw ng pagpupulong upang sumali sa Pagpupulong ng Konseho ng Lungsod. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Shelley Chapel sa (619) 336-4228. Shelley Chapel, MMC, Deputy City Clerk
Nai-publish sa The Filipino Press Biyernes, Pebrero 25, 2022